

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2023**

1. 10 sinh viên tình nguyện mùa hè xanh được kết nạp Đảng

Chiều ngày 20/7, tại Khu Di tích lịch sử Đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình), Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ tham gia chiến dịch mùa hè xanh năm 2023. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện và phấn đấu không ngừng trong học tập, hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Không để hình thành “điểm nóng” về tội phạm và tệ nạn xã hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh điều này khi đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự), vào sáng ngày 21/7.

Xã Bình Thạnh là một trong những đơn vị được công nhận không có tệ nạn ma túy, do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa mong muốn xã tiếp tục duy trì thành quả này, đồng thời, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là cơ bạc, tín dụng đen v.v.. Ngoài ra, chú trọng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của cư dân biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đề xuất phương án nâng cấp Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Kiến trúc sư Khương Văn Mười (Thành phố Hồ Chí Minh) góp ý và đề xuất một số hạng mục tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Trong đó, đề xuất trồng thêm cây xanh để tạo bình phong xanh phía sau khu vực mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như cải tạo lại cảnh quan; cải tạo lại khu vực nhà kính, trang trí lại khu vực đền thờ; điều chỉnh cảnh quan trước khu tượng đài v.v..

Công ty Cổ phần VDIC là đơn vị tư vấn đối với phương án đầu tư dự án Nâng cấp Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã cùng trao đổi và thống nhất với đề xuất của Kiến trúc sư Khương Văn Mười. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường kiểm tra chất lượng hồ sơ được số hóa, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa để người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tăng

cường công tác kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi những nhiều, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với trụ sở do đơn vị quản lý. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949